



สถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

易三仓大学孔子学院

Confucius Institute of Assumption University



รายงานประจำเดือนสิงหาคม 2561



วันที่ 26 กรกฎาคม 2561



วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 อันเป็นที่มาของงานเลี้ยงต้อนรับและพิธีปฐมนิเทศครูอาสาสมัครชาวจีน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝายจีนร่วมกับอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนจำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับในครั้งนี้

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561

Mr.Zhao Peiqin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการการแข่งขันสะพานสู่ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 11 รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เปิดการประชุมครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมี Mr. Zhao Peiqin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน เป็นประธานการประชุม การประชุมเริ่มด้วยแนะนำสมาชิกใหม่จำนวน 3 ท่าน และทำการแนะนำสถาบันอย่างคร่าวๆ จากนั้นได้จัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง รวมทั้งรายงานกิจกรรมในสองสัปดาห์ข้างหน้า เช่นการจัดกิจกรรมสัญจร กิจกรรมค่ายภาษาวัฒนธรรมจีนและการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่เป็นต้น





วันที่ 1 สิงหาคม 2561

บุคลากรประจำสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เข้าร่วมการสัมมนาภาควิชาการประจำปี 2561 ซึ่งได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานของหน่วยงานอื่นๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกัน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพอีกด้วย

วันที่ 5 สิงหาคม 2561

บุคลากรชาวจีนของสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาจีนพรชยคมงกุฏ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ) ซึ่งถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์



วันที่ 6 สิงหาคม 2561

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับโรงเรียนศรีพฤฒาจัดค่ายวัฒนธรรมจีนขึ้น โดยในพิธีเปิด นายวีระ เจนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพฤฒาร่วมกับ Mr.Zhao Peiqin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝาย



จีนเป็นประธานในการรับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้

ท่านรองผู้อำนวยการได้กล่าวแสดงความขอบคุณสถาบันส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ และสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมด้านการเรียนการสอนภาษาจีน ซึ่งจากการลงนามความร่วมมือจากทั้งสองสถาบัน คณาจารย์และผู้ปกครองจำนวนมากได้หันมาให้ความสำคัญกับภาษาจีนมากขึ้น



Mr.Zhao Peiqin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯฝ่ายจีน ได้กล่าวถึงกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่างๆที่จะจัดขึ้น เช่น กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ เทศกาลตรุษจีน กิจกรรมดูภาพยนตร์จีน การแข่งขันทักษะด้านภาษาจีน การอบรมครูสอนภาษาจีนสัญชาติไทย เป็นต้น

กิจกรรมในวันนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 300 คน กิจกรรมที่ทางสถาบันฯได้จัดเตรียมไว้ทั้งสิ้น 8 ฐาน ได้แก่ เขียนพู่กันจีน วาดรูปด้วยพู่กันจีน วาดหน้ากากจีน ตัดกระดาษจีน กู้เจิง หมากกรุกจีน ศิลปการชงชา และการแต่งกายจีน ซึ่งนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าฐานและมีความสามัคคีกันในทุกคณะ



ซึ่งในแต่ละฐานจะมีกรรมการให้คะแนน และทีมที่ได้คะแนนสูงสุด ได้รับของขวัญจากทางโรงเรียน จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทราบว่า นักเรียนรู้สึกสนุกสนานและได้ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนมากขึ้น และหวังว่าจะจัดกิจกรรมดีๆ เหล่านี้ขึ้นอีก





วันที่ 7 สิงหาคม 2561

คณะผู้บริหารจากโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ได้เข้าเยี่ยมชมและสัมผัสวัฒนธรรมจีน ณ สถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือที่น่ายังเป็นไปได้





วันที่ 8 สิงหาคม 2561

สถาบันขงจื่อ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1

ในวันเดียวกัน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทยและฝ่ายจีน ได้เดินทางไปเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง



วันที่ 9 สิงหาคม 2561

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดค่ายวัฒนธรรมจีนแก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จำนวน 24 คน

หลังจากพิธีเปิดกิจกรรม Mr.Zhao Peiqin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีนได้ทำการแนะนำสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยสังเขป หลังจบการแนะนำสถาบันได้จัดกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมจีนขึ้น โดยแบ่งเป็นสามกิจกรรมได้แก่ ตัดกระดาษ วาดรูปด้วยพู่กันจีนและเขียนพู่กันจีน ซึ่งคณะครูนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม สนุกสนานกับการเรียนรู้และได้รับความรู้อีกด้วย



อาจารย์หลี่ หวิน ข่าย ผู้รับผิดชอบสาขาภาษาจีน โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ได้กล่าวขอบคุณทางสถาบันขงจื่อฯ ที่ได้สนับสนุนด้านการเรียนการสอนภาษาจีนและจัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้ขึ้น

ในวันเดียวกัน ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ให้เกียรติมาร่วมงานเลี้ยงต้อนรับอาจารย์อาสาสมัครใหม่ พร้อมทั้งกล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยโดยสังเขป แบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานและการดำรงชีวิต



หลังจากงานเลี้ยงต้อนรับ ท่านอธิการบดีได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อฝ่ายจีนได้รายงานการทำงานในเดือน



สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา รวมถึงแผนงานที่จะดำเนินขึ้นในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เช่น การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 50 ปีของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การจัดค่ายวัฒนธรรมจีน การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน เป็นต้น

วันที่ 10 สิงหาคม 2561



สมาชิกสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดขึ้น

วันที่ 15 สิงหาคม 2561

สมาชิกสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าร่วมพิธีวันAUSSUMPTION DAY



ในวันเดียวกัน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อฝ่ายจีน ได้รับเชิญจากสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เดินทางไปร่วมงานงานเทศกาลวัฒนธรรมอาหารจีนเลิศรส ครั้งที่ 2 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร



(เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในงานจะมีการแสดงสาธิตการปรุงอาหารจีนและลิ้มรสอาหารจีนแบบต้นตำรับ

วันที่ 16 สิงหาคม 2561

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้จัดกิจกรรมสัมผัสสภาวัฒนธรรมจีนแก่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ซึ่งมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมในครั้งนี้กว่า 94 คน

หลังจากพิธีเปิดกิจกรรม ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฝ่ายจีน ได้กล่าวแนะนำสถาบันขงจื่อฯ โดยสังเขป เช่นหน้าที่หลักของสถาบันขงจื่อ กิจกรรมที่ได้จัดขึ้น อีกทั้งแนะนำประเทศจีนและเมืองเทียนจินอีกด้วย







ในพิธีปิดกิจกรรม ตัวแทนครูและนักเรียนจากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ได้กล่าวแสดงความ



ขอบคุณสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่ได้จัดค่ายวัฒนธรรมจีนแก่ทางโรงเรียน และส่งเสริมสนับสนุนด้านการเรียนการสอนภาษาจีนมาโดยตลอด

ในวันเดียวกันอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้นำคณะนักเรียนขึ้นมาศึกษาดูงาน ณ สถาบันขงจื้อฯ ในวันเดียวกัน อาจารย์ได้พาคณะนักศึกษาขึ้นมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ สถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายจีน ได้ให้เกียรติพาเยี่ยมชมด้วยตนเอง เริ่มด้วยการแนะนำสถาบันโดยสังเขป และแนะนำกิจกรรมต่างๆที่ทางสถาบันจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีน



วันที่ 19-22 สิงหาคม 2561

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อฝ่ายไทยและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2561 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ”การศึกษาคาทอลิกเสริมสร้างความรักและความรู้คู่ Thailand 4.0” ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 512 คน



วันที่ 20 สิงหาคม 2561



ดร.วีระชัย ตนนานนท์ชัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทราและคณะครูภาษาจีน
เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อเจรจาเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการจัดตั้งศูนย์
การศึกษา



วันที่ 22 สิงหาคม 2561



สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประชุมการทำงานครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เนื้อหาหลักในการประชุมคือสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมในเดือนที่ผ่านมา วางแผนงบประมาณกิจกรรมในปีการศึกษา 2561

วันที่ 22 สิงหาคม 2561

อาจารย์ชญารัตน์ มะลาศรี ผู้รับผิดชอบสาขาภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและทีมงาน เดินทางเข้าพบผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฝ่ายจีน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การศึกษาภาษาจีน และการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากล



วันที่ 24 สิงหาคม 2561

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมมือกับ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์การศึกษา โดยมีดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอดิพันธ์ เดชพงษ์ รองฯฝ่ายบริหารวิชาการและฝ่ายบริหารงบประมาณ อาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทย Mr. Zhao Peiqin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน เป็นประธานในครั้งนี ซึ่งโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทราเป็นศูนย์การศึกษาแห่งที่ 8

ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวในขณะเปิดงานว่า ปัจจุบันคนไทยให้ความสำคัญกับภาษาจีนเป็นอย่างมาก และหวังว่าจากความร่วมมือของทั้งสองสถาบันจะสามารถพัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านภาษาจีนให้ดียิ่งขึ้น



ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฝ่ายไทยและฝ่ายจีน ได้กล่าวกับพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถึงการทำงานโดยทั่วไปของสถาบันขงจื่อฯ พลเอกสุรเชษฐ์ ได้ใช้ภาษาจีนกล่าวกับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีนว่า “ฉันรักพวกคุณ ขอบคุณมาก” ซึ่งสร้างความประทับใจแก่อาจารย์ชาวจีนเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ได้ให้เกียรติทดลองเล่นกู่เจิง และเขียนพู่กันจีนด้วยตนเองอีกด้วย





โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1892 และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด ฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 3485 คน หวังว่าจากการความร่วมมือทั้งสองสถาบันในครั้งนี้ จะส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพด้านภาษาจีนมากยิ่งขึ้น

วันที่ 25 สิงหาคม 2561

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเด็ก (YCT) โดยในครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 263 คน



วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561

อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน สถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าร่วมการอบรมอาจารย์อาสาสมัคร ประจำปี ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ



วันที่ 28 สิงหาคม 2561



ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาและคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมสถาบันขงจื้อ พร้อมทั้งประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือจัดตั้งศูนย์การศึกษาภาษาจีน โดยมีผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อฝ่ายไทยและฝ่ายจีนเป็นประธานในการประชุม



คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียนจิน เดินทางมาราชการ ณ ประเทศไทย พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วันที่ 29 สิงหาคม 2561

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฝ่ายไทยและฝ่ายจีนพร้อมคณะ เดินทางไปยังโรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อเข้าพบภราดาวิทยา เทพคอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญฝ่ายวิชาการ เจรจาเกี่ยวกับระเบียบการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีนอื่นๆ





ช่วงบ่ายในวันเดียวกัน ผู้รับผิดชอบในการจัดงาน World didac ASIA 2018 ได้เข้าพบผู้อำนวยการทั้งสองท่าน เพื่อเชิญทางสถาบันเข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

เรียบเรียงโดย Ms.Zhang Yibo

ตรวจสอบโดย Mr.Zhao Peiqin

แปลโดย นางสาวนิตยา เอี่ยมพุ่ม